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Fundarboðari: Svanhvít 

Guðrún Jóhannsdóttir 

Fundarritari: Björn 

Valdimarsson 

Staður:Laugardalslaug. 

Efri hæð 

 
Efni fundar: 

1. Mót framundan 
2. Breyting á DMT-nefnd. 
3. Önnur mál. 

 
 

 
 
Viðstaddir: Svanhvít G. Jóhannsdóttir, Björn Valdimarsson, Ragnhildur Guðjónsdóttir, Ólafur 
Baldursson og Viktoría Gísladóttir. 
 

_______________________________________________________________________ 
Dagskrá: 

 
1. UMÍ er helgina 15 og 16.Júní í Ásvallarlaug.  Gunnlaugur hefur séð um skráningar og 

sendir út 11 Júní stöðuna á þeim. Ragnhildur ætlar að vera í smabandi við SH um 
tæknimálin 11 Júní.  Mótshlutar verða um það bil 2 tímar hver.  AMÍ er dagana 28, 29 
og 30 Júní í Sundlaug Akureyrar.  Spurning kom um tæknibúnað og Björn gat upplýst 
að nýr búnaður er kominn eins og á ráspalla og nýr ræsibúnaður.  Fundað fyrir AMÍ 
24.Júní.  NÆM verður haldið í Laugardalslaug 13 og 14 Júlí.  Ragnhildur ætlar að sjá 
um tæknimálin.  Emil sér um skráningar.  Auglýsa eftir starfsfólki eftir AMÍ. 

 
2. Svanhvít hættir í DMT nefndinni 1 September.  Rætt um að fá 2.nýja inn í nefndina og 

komu nöfn Jóns Hjaltasonar og Sigurðar Óla Guðmundssonar til tals.  Ingibjörg E.L 
Stefánsdóttir var boðið að taka við formennsku af fundarmönum.   

 
3. Ólafur kom inn á undirbúning vegna Smáþjóðaleika 2015 í Reykjavík.  Þarna  eru  

margir sem koma að við undirbúning.  SSÍ, ÍSÍ, ÍBR/ÍTR og væntanlega 
Menntamálaráðuneytið.  Rætt var um að finna hvað þarf að skoða fyrir tæknibúrið 
eins tölvubúnað, úrslitatafla, búnaður fyrir þul og skoða ræsibúnað.  Ræða um hvaða 
tímatökubúnaður verður settur upp í samræmi við nýja ráspalla.  Rætt var um hvort 
taka eigi upp nýtt kerfi fyrir SSÍ og félögin og hugbúnaðurinn Splash var nefndur.  
Ræða þarf við LEN og FINA hvort hann verði viðurkenndur vegna leikanna.  Ólafur 
ræddi um fatnað vegna dómara.  Enginn samningur er en við Speedo og Ólafur 
spurði hvernig fundarmenn sæu fyrir sig fatnaðinn til næstu ára ef styrktaraðili fengist. 

 
 
Verkefni ákveðin á fundinum: 
Verkefni      Ábyrgur  Ljúkist fyrir: 

Undibúningur vegna UMÍ DMT nefndin Sem fyrst. 

Undirbúningur vegna AMÍ og NÆM DMT nefndin Eftir UMÍ og AMí 
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